



# Gia Đình Thánh Mẫu Lavang

**G**ia đình Thánh Mẫu Lavang, Denver ra đời vào mùa Xuân năm 2001, giữa lúc người Việt đồng hương đang chuẩn bị sắm sửa Tết. Chúng tôi, một số giáo dân tại Giáo xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Denver khởi xướng chương trình đọc kinh Mân Côi tôn vinh Đức Mẹ Lavang tại tư gia.

Tượng Mẹ Lavang được điêu khắc bằng gỗ rừng Lavang bên Việt Nam (nơi Đức Mẹ hiện ra) do ông Nguyễn Hạnh là người trong Giáo xứ mang về Denver. Ông đã ủng hộ Tượng Mẹ Lavang và chương trình đọc kinh Lavang bắt đầu từ lúc đó. Trong thời gian đầu, Gia đình Lavang vốn vẹn chỉ có 12 gia đình được mời gọi cùng

nhau lần chuỗi Mân Côi liên kết, trong đó mỗi gia đình cũng như cá nhân làm giờ kinh nguyện Mân Côi, hướng tâm tình khẩn cầu Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam, dẫn lối cho đoàn con cái nơi đây luôn biết đường ngay nẻo chính tìm đến Chúa Giêsu, Con Mẹ.

**Hoạt động:** Gia đình Lavang được công nhận là một hội đoàn trong Giáo xứ từ thời Cha Chánh xứ Đỗ Thái Hòa, CMC. Bốn Mạng là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, kính vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Hiện nay Gia đình Lavang được sự hưởng ứng rộng rãi nên danh sách đã lên đến 72 gia đình. Để việc đọc kinh tôn kính Mẹ Lavang được tuần tự đến từng gia đình, Ban Chấp Hành lập danh sách các gia đình tham gia, và khi Tượng Mẹ được rước đến từng nhà xong một danh sách đó, thì một danh sách mới sẽ được dùng.

Hàng tuần Ban Chấp Hành rước Tượng Mẹ Lavang đến một gia đình, vào lúc 3:00 giờ chiều Chúa Nhật để có giờ Kinh nguyện tại tư gia, và Tượng Mẹ lưu lại tư gia đó cho đến Chúa Nhật sau, Ban Chấp Hành sẽ rước Tượng Mẹ Lavang đến gia đình khác. Dù thời tiết hoặc khoảng cách xa gần của các gia đình thế nào, Gia đình Lavang luôn cố gắng không bỏ giờ kinh nguyện.

**Mục đích:** Sống và rao giảng Lời Chúa trong tinh thần “Mến Chúa, Yêu Người”. Phục vụ Giáo Hội và Giáo xứ trong tinh thần quảng đại, khoan dung. Luôn cố gắng sống, loan truyền tình bác ái yêu thương và hiệp nhất trong tinh thần Phúc Âm của Chúa Giêsu.

Với tinh thần trên, trong các giờ Kinh nguyện tại tư gia, Gia đình Lavang luôn cầu cho Hội Thánh, cho Giáo xứ, và cho gia đình đang đón nhận Mẹ Lavang. Giờ Kinh nguyện bao gồm cầu cho các Linh hồn mà gia đình xin, cho mọi gia



đình thuộc Hội Lavang, và đặc biệt cầu cho linh hồn tứ thân phụ mẫu của hội viên (nếu đã qua đời) và những linh hồn mà hội viên muốn cầu nguyện cho.

Ơn Đức Mẹ Lavang: Những ơn của Mẹ Lavang ban cho “những người nhận được gọi đến”. Trong giờ kinh nguyện Lavang sốt sắng cầu xin, Đức Mẹ đã nhậm lời cho nhiều người được lành bệnh, cũng có những người ngoài Công Giáo xin ơn và được toại nguyện.

Gia đình Lavang xin chào mừng và cảm ơn những quý vị muốn tham gia chương trình Tôn Vinh Đức Mẹ Lavang tại Denver. Hội Gia đình Lavang không thu tiền gia nhập, hoặc nguyệt liễm hay niên liễm. Mục đích cốt yếu là đọc kinh Mân Côi tôn vinh Đức Mẹ và làm sáng Danh Chúa. Gia đình Lavang khuyến khích gia đình các bạn trẻ tham gia chương trình đọc kinh Lavang, hầu tiếp nối khi thế hệ người

già qua đi.

Cầu chúc và nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Lavang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn ơn lành xuống trên các gia đình thuộc Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Denver.

*Ngày Chủ nhật mỗi buổi chiều  
Chúng con hết dạ mến yêu Đức Bà  
Dâng lên Mẹ những bông hoa,  
Mân Côi tươi nở đậm đà tình yêu.*

*Nguyễn Văn Hào*

